



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข่าวเด่นในฉบับ

- ส่งมอบงานอธิการบดี / ผู้บริหารมรพส. ชุดใหม่
- กบค. จัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่น ๔
- มรพส. รับพระราชทานปริญญาบัตร ๑๕ ก.ค.
- นักศึกษา คทอ.ชิงชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์
- มรพส. จัดพัฒนาบุคลากรภาพผู้นำนักศึกษา

มรพส. จัดพิธีส่งมอบงานอธิการบดี และผู้บริหารชุดใหม่

พร้อมสักการะพระพุทธรชินราชและร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล



เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดพิธีส่งมอบงานอธิการบดี และผู้บริหารชุดเก่าและชุดใหม่ เนื่องจาก **รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ** ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. ๑๘๐ วัน โดยมี **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี** เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองฯ ฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา / ผศ.ดร.สกล เกิดผล รก.รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ ผช.ฝ่ายช่วยอำนวยการ / ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผช.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้บริหารชุดปัจจุบัน **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์** รักษาการแทนอธิการบดี จะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ ได้เร่งวางนโยบายการบริหารจัดการและสานต่อการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในโอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ **รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ** และผู้บริหารชุดเดิมทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้บริหารชุดใหม่ ได้ทำพิธีสักการะพระพุทธรชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และพิธีบวงสรวง ณ ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล

กองบริหารงานบุคคล มรพส. จัดอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔



กองบริหารงานบุคคล มรพส. จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานราชการ รุ่นที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๓ และ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุใหม่ อาทิเช่น ระบบการบริหารงานบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ, มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน และสมรรถนะหลักในการทำงาน เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ณ วัดบางพาน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และโครงการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกเยาวชนค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกท่านเข้าอบรมหัวข้อสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ณ ห้อง ท.๓๐๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

มรพส. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ



เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ไฮเต็ล แอนดรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดีมรพส. เป็นประธาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองอธิการบดี, คณบดี, รองคณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก, รองผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสาขาวิชา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี



เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมรายได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ "แฟนท์เสื้อ" ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. โดยมี ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ทั้งนี้ มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจร่วมโครงการจำนวนมาก

บัณฑิต มรพส. กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะทำพิธีซ้อมรับฯ ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจัดพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆ ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สาขาวิชาภาษาไทย คมส. จัดทัศนศึกษาเสริมปัญญานอกห้องเรียน



เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. จัดโครงการทัศนศึกษาเสริมปัญญานอกห้องเรียน นำโดย อ.เมศิณี ภัทน์มูทธา, อ.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก และ อ.กฤษณา ชาญณรงค์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาค กศ.ป.ป รุ่น ๑๖/๓๗ เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อเรียนรู้เบื้องหลังการทำงานด้านสื่อมวลชน ในรายการ "เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์" โดยมีพิธีกรประจำรายการ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และ คุณภาสิต อภิญาวาท ให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

สศว. มรพส. จัดโครงการศรีสุนทรนาฏกรรม "ร่างย่อนยุค"อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม



เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการศรีสุนทรนาฏกรรม ศิลปะวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก ณ เวทีด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง การจัดงานดังกล่าว มีการประกวดร่างย่อนยุค ประเภทหมู่คณะ ซึ่งเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่คณะร่างย่อนยุคโคกช้างคอมโบ จาก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมการประกวดเป็นจำนวนมาก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ร่วมจัดอบรม วิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ ๒๖



เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย - อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร พร้อมคณะเป็นวิทยากรในหลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตใจของมูลนิธิคุณแม่ ดร.ศิริ กรินชัย กิจกรรมประกอบไปด้วย ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ เดินจงกลม นั่งสมาธิ และฟังธรรมะบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและได้แนวทางการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง

ทีมหุ่นยนต์ “ลูกเจ้าพ่อทะเลแก้ว” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ผ่านการแข่งขันชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๖
 รุ่นแชมป์ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ



นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประกวดออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่อ **ทีมลูกเจ้าพ่อทะเลแก้ว** ในการนี้ได้ออกแบบรูปแบบและกลไกการทำงานของหุ่นยนต์จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้แก้ปัญหาตามโจทย์ “หุ่นยนต์รักโลก (The Green Planet)” โดยสามารถผ่านเข้ารอบ Conceptual Drawing & Design เป็นหนึ่งใน ๕๓ ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้ทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยชนะการแข่งขันทั้งสิ้น ๓ รอบ ทำให้ทีมลูกเจ้าพ่อทะเลแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารอบชิงชนะเลิศในฐานะที่ ๑ ของสาย โดยมีทีมเข้ารอบทั้งสิ้น ๓๒ ทีม ในการนี้จะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

มรพส.จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ



เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี มรพส. เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท โดยมีผู้นำนักศึกษาร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างผู้นำนักศึกษาด้วยกัน

▶▶ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ตันติวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ที่ได้ร่วมทำบุญและสวดอธิษฐานศพ นายวินัย ตันติวิชัย และฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ เมรุวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางเจ้าภาพและครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญ ขออนุโมทนาผลบุญไปให้ทุกท่าน พบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้ได้ตามความปรารถนาทุกประการ เทอญ